

ỦY BAN MTTQ VIỆT NAM
HUYỆN MỸ TÚ
BAN THƯỜNG TRỰC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 352/BC-MTTQ -BTT

Mỹ Tú, ngày 16 tháng 6 năm 2023

BÁO CÁO

**Tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân
trước kỳ họp thứ 8 HĐND huyện
(giữa năm 2023)**

Thực hiện Công văn số 71/HĐND ngày 18/5/2023 của Thường trực HĐND huyện Mỹ Tú, về việc chuẩn bị nội dung tổ chức kỳ họp thứ 8 Hội đồng nhân dân huyện giữa năm 2023.

Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phối hợp Thường trực Hội đồng nhân dân huyện, xã tổ chức cho đại biểu HĐND 3 cấp tiếp xúc cử tri tại 9/9 điểm xã, thị trấn và 83 ấp, có 3.541 cử tri và nhân dân tham dự (tại xã có 756 của tri); có 321 lượt ý kiến (tại xã có 76 lượt), kiến nghị đến các cấp thẩm quyền.

Phần lớn những ý kiến, kiến nghị của cử tri được đại biểu HĐND 3 cấp, các ngành huyện, UBND xã, thị trấn trả lời trực tiếp tại hội nghị. Tuy nhiên, còn lại một số ý kiến liên quan đến cấp huyện. Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổng hợp chuyển đến HĐND và các ngành huyện cụ thể như sau:

1. Về Nông nghiệp, nông thôn:

Cử tri xã Mỹ Phước đề nghị đầu tư xây dựng trạm bơm ấp Phước Lợi B.

Cử tri xã Hưng Phú tiếp tục đề nghị Phòng Nông nghiệp, UBND huyện xem xét đầu tư xây dựng cống thoát nước tuyến huyện lộ 87B thoát ra sông lớn Phụng Hiệp-Cà Mau, để bảo đảm thoát nước vào mùa mưa, thuận tiện cho nhân dân trong sản xuất và lưu thông hàng nông sản.

Cử tri xã Long Hưng kiến nghị cơ quan cấp trên có giải pháp bình ổn và làm giảm giá vật tư nông nghiệp, phân bón, thuốc trừ sâu, giá xăng dầu, ... vì hiện nay giá cao, trong khi nông sản nông nghiệp bán ra thấp, nhân dân lời ít hoặc không lời, có khi thất vụ lại bị lỗ. Thường xuyên kiểm tra, xử lý hàng nhái, hàng giả, giúp nông dân an tâm sản xuất.

Cử tri xã Mỹ Phước, Long Hưng kiến nghị các ngành tỉnh sớm giải quyết dứt điểm các vụ việc liên quan đến đất Lâm trường, phân trường Mỹ Phước, cũng như sớm có chủ trương chỉ đạo cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất khu vực lung Béc Trang, vì người dân đã khai phá và canh tác rất lâu nhưng chưa được hợp thức hóa giấy tờ.

Cử tri xã Mỹ Thuận đề nghị duy tu, sửa lại cống Mỹ Hòa, vì hiện tại cộng bị rò rỉ nước.

Cử tri xã Long Hưng, Hưng Phú đề nghị Ngành điện xem xét giảm tiền điện và không tính tiền hóa đơn điện theo giá bậc thang; nên có giải pháp hỗ trợ kỹ thuật, dây điện cũ hoặc việc cấp định mức đối với những tuyến cầu đui có đông hộ dân, vì hiện nay giá điện tăng và tính giá bậc thang, thêm thất thoát điện thì hộ trả tiền rất cao và khó khăn hơn.

Cử tri xã Mỹ Phước đề nghị hạ thế điện tuyến kênh Bào Gừa ấp Phước Thới A; tuyến kênh Xóm Phích, tuyến kênh Lun Sen, tuyến bên song ấp Phước Trường A và B.

Cử tri xã Hưng Phú đề nghị hạ thế tuyến kênh Lẫm ấp Phương Thạnh 2 (còn đoạn 800m), tuyến Khu A ấp Phương Hòa 3 (còn 300m); kéo mới điện tuyến kênh 2000 ấp Phương Bình 1 chiều dài khoảng 1,8 km có 30 hộ dân.

Cử tri xã Long Hưng đề nghị kéo điện tuyến kênh Tân Phước phía đông, kênh bờ bao Trạm bơm 1000 ấp Tân Thành.

5. Chính sách, văn hóa, xã hội:

Cử tri xã Mỹ Thuận đề nghị Ngân hàng nông nghiệp có thống nhất chung và công khai mức tiền được vay vốn/ 1ha đất, vì hiện tại có người vay được nhiều, có người vay được ít tiền trên cùng diện tích, không công bằng; kiến nghị lắp đặt thêm cây ATM nhằm đảm bảo việc rút tiền cho bà con nhân dân.

Cử tri xã Long Hưng, Mỹ Phước, Mỹ Tú kiến nghị sớm áp dụng chính sách cho xã An toàn khu, nhất là chế độ hỗ trợ BHYT cho nhân dân.

Cử tri xã Long Hưng, Hưng Phú đề nghị ngành Thương binh xã hội và Bảo hiểm xã hội huyện khi in cấp thẻ BHYT hộ dân nên in theo đúng thứ tự danh sách của xã gửi, giúp cho cán bộ xã, ấp đỡ vất vả khi phải ngồi lựa từng thẻ người dân từng ấp. Kiến nghị khi công nhận chính sách cho người cao tuổi nên cấp đồng thời BHYT cho đối tượng kịp thời sử dụng luôn. Đề nghị ngành bảo hiểm nghiên cứu bán loại BHYT đặc biệt cho người dân mua để khi điều trị bệnh được thanh toán 100% tất cả chi phí, không cần bỏ tiền thêm.

Cử tri các xã, thị trấn kiến nghị ngành y tế quan tâm xem xét lại vấn đề đấu thầu mua thuốc BHYT đảm bảo đủ thuốc khi điều trị bệnh, tránh tình trạng bác sĩ kê toa phải mua thêm thuốc ở bên ngoài. Đề nghị khám BHYT kể cả thứ 7 và chủ nhật cho người dân

Cử tri xã Hưng Phú kiến nghị UBND huyện xem xét chỉ đạo cho thống nhất việc xác định số hộ dân trên ấp để tính phụ cấp cho cán bộ ấp (trên 350 và dưới 350 hộ/ấp), vì thực tế số hộ Công an xã quản lý thì nhiều, nhưng số hộ theo Niêm gián thống kê thì ít (10 năm điều tra 1 lần) nên ngành Nội vụ làm căn cứ xếp mức phụ cấp 3 chức danh của ấp theo Thống kê là thiệt thòi cho ấp và chưa sát thực tế.

6. Về an ninh, trật tự, hành chính:

Cử tri các xã, thị trấn đề nghị có biện pháp tấn công, xử lý nghiêm các đối tượng phạm tội, tệ nạn xã hội trên địa bàn, cần công khai rộng rãi nhằm mang tính

giáo dục và rừng đe. Tăng cường phối hợp tuần tra giao thông đường bộ lẫn đường thủy để đảm bảo ATGT và phòng, chống tội phạm vùng nông thôn vào ban đêm.

Cử tri xã Hưng Phú kiến nghị các ngành có giải pháp quyết liệt trong xử lý sim điện thoại rác, vì hiện tại điện thoại số lạ điện đe dọa, lừa gạt người dân vùng nông thôn rất nhiều. Đề nghị UBND huyện chỉ đạo các ngành huyện nên phối hợp thống nhất việc xử lý xe 3 bánh, 4 bánh, xa quá tải đi vào các tuyến lộ nhựa nhỏ, lộ bê tông, gây cản trở lưu thông và hư hỏng nặng, cử trinhiều lần kiến nghị xử lý nhưng chưa có cơ quan nào chủ công, còn đùn đẩy trách nhiệm qua lại.

Cử tri thị trấn kiến nghị UBND huyện tăng cường nhân lực, bồi dưỡng nghiệp vụ toàn diện cán bộ một cửa huyện để kịp thời hướng dẫn chính xác, đầy đủ hồ sơ, thủ tục cho người dân, hạn chế việc đi lại nhiều lần; đặc biệt tăng thêm cán bộ phụ trách lĩnh vực đất đai, để giải quyết kịp thời hồ sơ cho người dân.

Trên đây là các ý kiến, kiến nghị của cử tri có liên quan chuyển đến các ngành chức năng huyện xem xét giải quyết.

Nơi nhận:

- Ban TT HĐND huyện;
- Lưu VP.

TM. BAN THƯỜNG TRỰC
PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC



Nguyễn Hồng Châu